



แถลงการณ์สภาการแพทย์แผนไทย

ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วย ข้าพเจ้าฯ ดร.ชนิษฐา ชัยสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง นายกสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีฐานะเป็นผู้แทนในกิจการต่างๆตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ นับตั้งแต่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เมื่อเข้ามารับหน้าที่ก็ได้เร่งรัดให้เกิดการจัดสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีผู้เสียโอกาสเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีการจัดสอบก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนหลายปี จน ข้าพเจ้าฯ ได้ดำเนินการให้เกิดการจัดสอบฯ ขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนหลายครั้ง ซึ่งความสำเร็จในการจัดสอบฯ ดังกล่าวเกิดจากความพยายามอย่างสุดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะชี้แจงต่อสาธารณะ ด้วยคำนึงถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อจำกัดที่ต้องมีอยู่เป็นปกติ เพื่อให้สังคมเป็นไปอย่างสงบและสามัคคีพร้อมการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ในการจัดสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้าพเจ้าฯ ก็ได้มีความพยายามเตรียมการและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดภาพซึ่งปรากฏในเฟซบุ๊กของข้าพเจ้าเป็นการประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมการสอบกับสถาบันหลายแห่ง ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมี เลขานุการคณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและคณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหัวหน้าสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลสำหรับเตรียมการจัดสอบฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องและครบถ้วน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและคณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือคณะกรรมการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยจำนวนหลายฉบับ ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้เข้าสอบ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบฯ ได้รับความเสียหายในภายหลัง จากการไม่ดำเนินการ ตามกฎหมายอย่างเหมาะสมถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามที่กำหนดตั้งแต่แรก

ต่อมาได้มี คณะบุคคล พยายามกล่าวหา ใส่ความ บิดเบือน นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรบกวนและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าพเจ้าฯ ตลอดจนมีการออกประกาศให้ ข้าพเจ้าฯ ยุติการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกสภาการแพทย์แผนไทย ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่ง ข้าพเจ้าฯ ก็ยังคงอดทนอย่างสงบและยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามกฎหมายเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงในบัดนี้ การดำเนินการของ คณะบุคคล ดังกล่าว ได้เกินขอบเขตของกฎหมายไปอย่างมาก จนถึงขั้นมีการเบิกจ่ายเงินสดของสภาการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การผูกพันนิติกรรมโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การใช้ทรัพย์สินและช่องทางการสื่อสารต่างๆของสภาการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าว เป็นผลให้ การจัดสอบฯ ในปี ๒๕๖๗ เพิ่มความซับซ้อนยุ่งยากและความเสี่ยงต่อความเสียหายมากยิ่งขึ้นไปอีก หากมี คณะบุคคล แอบอ้างการจัดสอบฯ เพื่อกระทำการดังกล่าว จนทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังและเวลาในการเตรียมการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายของสถานที่ในการจัดสอบที่สูงเกินจริง การออกข้อสอบหรือการตรวจข้อสอบที่ไม่เป็นธรรม การซื้อขายข้อสอบ การติวสอบโดยรู้ข้อสอบล่วงหน้า ซึ่งเรื่องร้องเรียนในอดีตของสภาการแพทย์แผนไทย บางส่วนยังคงเป็นภาระสะสมอยู่ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ในการนี้ เพื่อให้การจัดสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดขึ้นได้สำเร็จลุล่วงโดยเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ จึงขอวิงวอนให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุติการเข้าร่วมกับ คณะบุคคลดังกล่าว และป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าร่วมหรือชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกของคณะบุคคล ตลอดจนจัดหา ที่ประชุมหรือเข้าร่วมการประชุมกับคณะบุคคลซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหากผู้ใดหรือหน่วย ราชการใด ตัดสินใจร่วมกระทำการกับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นอาจเข้า ข่ายมีความผิดฐานเป็นอั้งยี่หรือช่องโจร ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน ไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย จนเป็นการฝ่าฝืนต่อ กฎหมายและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอีก อีกทั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของ คณะบุคคลที่มีชอบด้วย กฎหมายก็ได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อเจ้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี เพื่อสืบสวนสอบสวนนำ ผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ดังปรากฏแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอให้ท่านติดตามและรับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องผ่าน **บัญชีไลน์ทางการ “สภาการแพทย์แผนไทย”** และช่องทาง เฟซบุ๊ก **“นายกสภาการแพทย์แผนไทย” (fb.com/thaimed.president)** ในฐานะผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทยตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่เพียงผู้เดียว ตามรายละเอียดข้างท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

แถลงการณ์ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(พท.ดร.ชนัญญา ชัยสุวรรณ)
นายกสภาการแพทย์แผนไทย

ติดต่อบัญชีไลน์ทางการ
สภาการแพทย์แผนไทย



LineID @thaimedcare

เฟซบุ๊ก
นายกสภาการแพทย์แผนไทย



fb.com/thaimed.president

